

มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง-ลิเวอร์พูลนำการปฏิรูป อุดมศึกษาของจีน ด้วยการจัดสอบคัดเลือกโดยวิธี รับตรง

ซูโจว, จีน-16 เม.ย.-พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์

มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง-ลิเวอร์พูล (Xi'an Jiaotong-Liverpool University: (XJTLU)) ได้รับเลือกเป็นหนึ่งในกลุ่มมหาวิทยาลัยทั่วประเทศที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลจีนให้สามารถรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยโดยวิธีรับตรง นอกเหนือไปจากการสอบ Gaokao หรือการสอบเอนทรานซ์จากระบบกลางแต่เพียงอย่างเดียว

เมื่อวันที่ 13 เม.ย. XJTLU ได้จัดสอบตรงเป็นครั้งแรกเพื่อคัดเลือกนักเรียนจากทั่วมณฑลเจียงซูเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย โดยเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม University's Open Day

ภายใต้ข้อตกลงใหม่นั้น XJTLU จะสามารถรับนักศึกษาใหม่จากมณฑลเจียงซูได้สูงสุด 5% ด้วยวิธีการรับตรง (Autonomous Admissions) ซึ่งการประเมินนักศึกษาเหล่านี้ ส่วนหนึ่งจะประเมินจากการรับตรงของมหาวิทยาลัย (สัดส่วนน้ำหนัก 30%) จากการสอบกลาง (สัดส่วนน้ำหนัก 60%) และผลการศึกษาในระดับมัธยมปลาย (สัดส่วนน้ำหนัก 10%) ซึ่งนับเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ จากเดิมที่เคยใช้นโยบายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาล

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทำให้ XJTLU กลายเป็นมหาวิทยาลัยภายใต้ความร่วมมือระหว่างจีนและต่างชาติแห่งแรกที่สามารถคัดเลือกนักศึกษาปริญญาตรีได้เองในมณฑลเจียงซู ซึ่งสอดคล้องกับความเชื่อตามหลักปรัชญาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการส่งเสริมการปฏิรูปทางการศึกษา และการเปิดกว้างในประเทศจีน

ผู้ที่ยื่นใบสมัครออนไลน์เพื่อร่วมสอบแข่งขันกับ XJTLU จำนวน 671 รายในปีนี้จะได้รับคัดเลือกเพียง 473 ราย เพื่อทำแบบประเมินที่เมืองซูโจวในสุดสัปดาห์นี้ โดยแบบประเมินดังกล่าวไม่ได้ทดสอบเพียงแค่ความสามารถ

ทางการศึกษาเท่านั้น แต่ยังคงทดสอบความถนัดทางอาชีพ ความสามารถในการปรับตัว และความคิดสร้างสรรค์อีกด้วย

ผู้ทำแบบประเมิน 473 รายจะได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัย 220 ราย หลังจากสอบปลายภาคในโรงเรียน และร่วมการสอบ Gaokao ในช่วงฤดูร้อนครบถ้วนสมบูรณ์ ในรอบสุดท้าย ทางมหาวิทยาลัยจะคัดเลือกนักศึกษาให้เหลือ 110 ราย ซึ่งจะมีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนกับมหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์สี โหย่วหมิน (Youmin Xi) คณบดีของ XJTU ได้เน้นย้ำถึงการเปิดกว้างทั้งทางสังคม และทางปัญญา โดยกล่าวว่า “มหาวิทยาลัยของเราไม่มีกำแพงขวางกั้น เรายินดีต้อนรับทุกคนเข้ามาสำรวจในที่แห่งนี้ และมหาวิทยาลัยของเราก็จะมุ่งมั่นในฐานะส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของสังคมที่เปิดกว้างขึ้น ด้วยการร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ในสังคม และการพัฒนาร่วมกัน”

เกี่ยวกับ XJTU

มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง-ลิเวอร์พูล เป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติซึ่งร่วมกันก่อตั้งโดยสถาบันการศึกษาชั้นนำจากจีน และสหราชอาณาจักร XJTU เป็นองค์กรร่วมทุนอิสระระหว่างจีน-อังกฤษ และเป็นผู้นำในการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาในประเทศจีน XJTU ตั้งอยู่ในเมืองมรดกโลกชู่โจว ซึ่งเป็นเมืองที่มีจิตพิสุทธิ์ที่สุดเป็นอันดับ 4 ของจีน นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยแห่งนี้ยังมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการศึกษา การใช้ชีวิต และความเจริญก้าวหน้าอีกด้วย

ติดตามเราได้ทาง

facebook.com/xjtlu

weibo.com/xjtlu

twitter.com/xjtlu

linkedin.com/company/xi'an-jiaotong-liverpool-university